

สิทธิพร เชนในเมือง (เลขที่ 004858)  
 โทร. 02-659-8026, 02-659-8028  
 E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

**PJW - เทคโนโลยี ก็มีหลายมุม (เช่นกัน)**

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในวลีจั่วหัว...**

เหนือเมฆยอมรับว่า จริงๆ แล้ว จำไม่ได้หรอกนะครับว่า อยู่กับหนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น มาแล้วกี่ปี จนกว่าจะได้รับข้อความเตือนทุกปีว่า ทันหุ้นครบรอบกี่ปี ในแต่นๆ ปี นั้นแหละครับ... นี่ก็ 20 ปี เข้าไปแล้วหรือนี่ โห เหนือเมฆยังไม่เคยคบกับใครนานขนาดนี้เลยนะเนี่ย (ฮาๆ) เอาเป็นว่า ระยะเวลาที่ผ่านมา 20 ปี ในโลกของการลงทุน หวังว่าทุกท่านก็น่าจะได้เห็นอะไรที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนแบบไหน มีอะไรที่ต้องเรียกว่า ถ้าตามไม่ทันกันจริงๆ ก็อยู่ยากเหมือนกันนะ หมายถึงว่า ถ้าเจอสิ่งใหม่ๆ ในโลกการลงทุน ถ้าเราไม่รู้จักจริงๆ จังๆ หรือมากพอที่จะลงทุน แต่ผลเอาไปลงทุนด้วยแล้ว โอกาสที่จะเกิดการเจ็บตัว หรือเสียหาย ก็พร้อมจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะ... แล้วในโลกการลงทุนนั้น ก็มักจะมีหลายๆ มุมให้ได้เลือกเหมือนกัน ถ้าเราไม่มีเวลา ไม่มีความรู้ ลงทุนเองไม่ได้ เอาแบบที่ง่าย ๆ หน่อยนะ ก็ลงทุนผ่านกองทุนรวม ซึ่งก็จะเป็นการใช้มืออาชีพ หรือผู้ที่มีความรู้ทำงานแทนเรา... แต่ก็อย่างว่านั่นแหละ ในโลกการลงทุนแบบนี้ ก็จะมีการแอบอ้าง หรือ การอ้างตัวเป็นผู้รู้ เป็นตัวแทน ไม่ว่าจะป็นรายบุคคล หรือ เป็นบริษัท เข้ามาสวมรอยในรูปแบบเดียวกัน ระดมทุนจากคนที่ต้องการจะลงทุน ไม่ว่าจะผลตอบแทนที่เอา มาอ้างให้เกิดความอยากได้ อยากมี และมีข้อมูลต่างๆ จนน่าเชื่อถือ หลายๆ ท่านที่รู้เท่าไม่ถึงเกม ก็ยอม จนเรียกกว่าเป็นเหยื่อไปโดยไม่รู้ตัว... เห็นบ่อยนะในเรื่องหุ้น ในเรื่องลงทุนอัตราแลกเปลี่ยน และคริปโตฯ แล้วนี่ยังไม่รวมเรื่อง การชักชวนลงทุนในการทำการค้าหรือสินค้าต่างๆ ที่มีมุม วยเกินเหตุให้เห็นล่อใจ

**ดูตามเกม...**

การจะรับเกมการลงทุนในโลกปัจจุบันนี้ได้อย่างปลอดภัย ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่า ตัวเราพร้อมด้วยตัวเองหรือยัง แม้ว่าไม่มีเวลาลงทุนเอง ก็ต้องมีความรู้จริงๆ ถึงจะรู้ว่า ระบบที่ถูกคืออะไร

- แนวรับ : ... 4.50-4.40 **ไม่ควรต่ำกว่าระดับ 4.30 ไว้**
- เป้าหมาย : ... 4.80-4.90 หรือ อาจจะมีลุ้น 5.00-5.20

Price Chart...(PJW)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น PJW...** อย่างที่กล่าวมาในเนื้อหาข้างต้น ว่าโลกการลงทุน มีหลายมุม มีหลายรูปแบบ แต่อะไร ที่เป็นของจริงหรือเป็นของหลอกลวง ก็ต้องรู้ระบบไว้ก็ดี ส่วนในเรื่องของหุ้น เรื่องของสัญญาณทางเทคนิค ก็จะมีหลายมุมมองเช่นกัน แม้ในเรื่องเดียวกัน แต่มุมมองของแต่ละคนยังไม่เหมือนกันเลย หรือ การใช้เครื่องมือเดี่ยว อย่าง MA. นั้น ก็ยังสามารถแตกแขนงออกไปอีกมากนะ อันนี้เหนือเมฆได้กล่าวไว้บ่อยๆ แล้ว... ไม่ว่าจะอย่างไร จงไปถึงระดับขั้นเทพ เรื่องของ MA. นั้น ก็มีอยู่ครบเลย ขึ้นอยู่กับว่า ใครจะชอบแบบไหน หรือใช้เพื่ออะไร... ในภาพนี้ เป็นเรื่องของ MA. แบบที่ง่าย ๆ แต่ใช้ได้เสมอ เรียกว่า ซื่อ-ซาย เมื่อมีสัญญาณ ไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุน